



ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ เงินฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พร้อมกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกปรากฏตามบัญชีท้ายประกาศนี้

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีทดสอบความรู้การปฏิบัติงาน ความสามารถการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวแนบท้ายประกาศนี้

๓. ข้อกำหนดในการคัดเลือก

๓.๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือผู้ชายให้สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง ผู้หญิงให้สวมเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงขายาวที่สุภาพเรียบร้อย และสวมรองเท้าหุ้มส้น (ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ) และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ

๓.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบเพื่อใช้แสดงคู่กัน หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้

๓.๔ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกมาถึงสถานที่ดำเนินการก่อนเวลาที่จะคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที โดยใช้เวลากลางของคณะกรรมการคัดเลือกฯ หากมาถึงเกินเวลาที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก

๓.๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ นำเอกสารหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตในการสอบอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ และคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกอาจพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกทราบว่า การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขการสมัคร และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นนี้ จังหวัดสมุทรปราการได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป

/และคุณสมบัติ....

และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น

๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

จังหวัดสมุทรปราการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ และทางเว็บไซต์ <https://samutprakan.treasury.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางฉลวรณ รัตติรุจิเสวต)

ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวแบบท้ายประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นางสาวณิชารีย์ สิทธิพงศ์	ปริญญาตรี/บริหารธุรกิจบัณฑิต	
๒	๐๐๐๒	นางสาวอมรรรัตน์ ชูสุวรรณ	ปริญญาตรี/รัฐศาสตร์บัณฑิต	

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นางสาวอภาพร วุฒิยาสาร	ปวส./บริหารธุรกิจ	
๒	๐๐๐๒	นายจรรูวัฒน์ พรหมจิตต์	ปริญญาตรี/บริหารธุรกิจบัณฑิต	
๓	๐๐๐๓	นางสาวกาญจนา คำวงษ์	ปวส./บริหารธุรกิจ	

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว ผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นางสาวสุพัตรา อ่อนดีกุล	ปวส./อุตสาหกรรม โยธา	

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวแบบท่ายประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง	วิธีการประเมิน	คะแนนเต็ม
เจ้าหน้าที่ จัดผลประโยชน์	สอบข้อเขียนแบบอัตนัย ๑. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑.๑ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑.๒ กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑.๓ กฎกระทรวงการจัดการประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. ความรู้ทั่วไป ๓. สอบสัมภาษณ์ ทดสอบเชาว์ปัญญา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ การแต่งกาย การแสดงออก ทักษะคติในเรื่องต่าง ๆ	๕๐ ๕๐ ๑๐๐
เจ้าพนักงานธุรการ	สอบปรนัย ๑. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ๑.๑ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑.๒ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๔ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑.๕ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๑.๖ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒. สอบปฏิบัติ ๒.๑ พิมพ์หนังสือราชการ word ๑๕ คะแนน ๒.๒ พิมพ์เอกสาร Excel ๑๕ คะแนน ๒.๓ การนำเสนอผลงาน Power Point ๑๐ คะแนน ๓. สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ อารมณ์ ทักษะคติ ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบ คัดเลือก	๖๐ ๔๐ ๑๐๐
นายช่างสำรวจ	๑. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง และทฤษฎีการสำรวจการ รังวัดจัดทำแผนที่รายละเอียดด้วยกล้องวัดมุม (สอบข้อเขียน) ๑.๒ ทดสอบการตั้งกล้องวัดมุม (สอบปฏิบัติ) ๒. สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว การศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน	๗๐ ๓๐ ๑๐๐

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ